

TRẢ LỜI CÔNG DÂN
Quy hoạch cụm công nghiệp Phú Hưng, TP. Bến Tre

Cụm công nghiệp (CCN) Phú Hưng được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thành lập tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 20/10/2016, với quy mô 40ha, nằm ở phía Đông Bắc thành phố Bến Tre, thuộc địa bàn xã Phú Hưng. Và giao cho Công ty TNHH đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 21/9/2018, sau đó điều chỉnh lại tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.

CCN đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm tài sản trên đất được 273 hộ với 436 thửa đất; đã lập phương án bồi thường di dời mồ mã của 62 hộ dân với 212 ngôi mộ và đã chi trả tiền di dời mồ mã cho 51/62 hộ dân của 171/212 ngôi mộ, với số tiền đã chi 4.312.282.000 đồng.

Tiến độ triển khai thực hiện CCN Phú Hưng thời gian qua chậm là do Chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN không thực hiện đúng như cam kết về thời gian chuyển kinh phí (đến hết ngày 27/3/2020) cũng như chưa có thiện chí hợp tác với các cơ quan chức năng của thành phố để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, mặc dù UBND thành phố Bến Tre đã rất nhiều lần mời tham dự họp, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án và lòng tin của nhân dân, gây khó khăn lớn cho việc tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng dự án CCN.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có đưa ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là phát triển “*mỗi huyện 01 cụm công nghiệp ít nhất 70ha*”. Và để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, các ngành, các cấp đang gấp rút xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án và phân bổ hợp lý nguồn vốn ngân sách tỉnh, kết hợp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để có thể đầu tư hoàn thành hạ tầng các khu, CCN theo quy hoạch nói chung và CCN Phú Hưng nói riêng nhằm có thể tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, góp phần phát triển công nghiệp tỉnh nhà. Và UBND thành phố Bến Tre đã đưa ra mục tiêu phát triển CCN: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng CCN Phú Hưng và hoàn thành lấp đầy CCN trước năm 2025. Khi CCN Phú Hưng được lấp đầy sẽ xin chủ trương mở rộng hoặc thành lập CCN mới từ 20 đến 30 ha.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ sớm chủ trì buổi làm việc với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để xem xét, cho ý kiến quyết định việc triển khai thực hiện dự án CCN Phú Hưng. Nếu nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện, tỉnh sẽ cho chủ trương UBND thành phố Bến Tre tạm ứng vốn để giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường và thu hút đầu tư lấp đầy CCN Phú Hưng./.

